

Chính sách bảo mật thông tin:

-Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại 3A. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

-Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Thông tin thu thập được sẽ giúp chúng tôi:

- Hỗ trợ khách hàng khi tìm hiểu, mua sản phẩm
- Giải đáp thắc mắc khách hàng
- Cung cấp thông tin mới nhất về công ty chúng tôi.

-Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v... Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công ty 3A không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

-Ngoài ra, 3A cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, số trang quý khách xem, liên kết, chất lượng dịch vụ,...

-Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ công ty nào khác trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng;

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

-Ngoại trừ các trường hợp sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trên, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách ra ngoài.

-Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam.

-Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên 3A.

-Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

-Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty 3A theo số hotline: 0937 606 889.